
 

 
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า 

ครั้งที่ 3/๒๕61 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม ๒๕61 เวลา ๑๓.๓๐ น.– ๑5.๓๐ น. 

ณ โซนประชุมฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า อาคารอํานวยการ ช้ัน ๓ กรมชลประทาน สามเสน 
 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมบัติ  สาลีพัฒนา  พน.บอ. 
2. นายอุลิต  รัตนต้ังตระกูล  วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
3. นายไกรภูมิ  มิง่แก้ว   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
4. นายสมมนัส  แพรกทอง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
5. นายชาญพิชญ์  ก๋าพรม  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
6. นายไกรนิธี  รตันธาดา  นายช่างชลประทานชํานาญงาน 
7. นางกานต์รวี  กาญจนกุล  ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 
8. นายพันธ์นพ  นาจะหมื่น  นักจัดการงานท่ัวไป 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายไพรัช  ศุกรกมล   วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
2. นางสาวปนัดดา  ศุภมณ ี  นักจัดการงานท่ัวไป 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 พน.บอ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
 1..ครั้งน้ีเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติราชการของฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 2..เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 มีการประชุมสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา โดยมีสาระในการ
ประชุมหลัก ๆ คือ 
  2.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ“ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”เมื่อวันที่          
17 กรกฎาคม 2561 โดยมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ผู้บริหารตระหนักถึง
ความสําคัญของการลดและคัดแยกขยะภายในองค์กร   
  2.2 การดําเนินการตามแผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน      
ผส.บอ. (นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์) ได้มีนโยบายให้ใส่เสื้อสีฟ้าที่มีโลโก้ค่านิยมทุกวันศุกร์ ซึ่งรักษาการ ผส.บอ. 
(นายพงศ์ศักด์ิ  อรุณวิจิตรสกุล) ได้ต้ังข้อสังเกตว่าแค่การใส่เสื้อสีฟ้าที่มีโลโก้ค่านิยมจะตรงตามวัตถุประสงค์ตาม
แผนหรือไม่  
  2.3 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ..2562 สบอ. มีทั้งหมด 138 รายการ   
โดยมี 55 รายการที่ยังไม่มีผลงานการดําเนินงาน 
 
 



- ๒ - 
 

 3. การติดตามงานค้างจากการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  
 3.1 การจัดทําคู่มือการบริหารจัดการนํ้าโครงการชลประทานยโสธร ซึ่งนายไกรภูมิฯ ได้รายงานให้
ทราบว่า  ในสัปดาห์หน้าจะส่งให้นายอุลิตฯ ตรวจ 3 บท ก็คือ บทที่ 1 บทนํา วัตถุประสงค์ และหลักการ บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ และบทที่ 3 รายละเอียดของอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 3 อ่าง (ห้วยสะแบก/ห้วยลิงโจน     
/ห้วยโพง) สําหรับบทที่ 4 การวิเคราะห์ และบทที่ 5 บทสรุป จะให้ตรวจหลังวันหยุดปีใหม่ โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จปลายเดือนมกราคม 2562  
 3.2 เอกสารสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา/
โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษา ประจําปี พ.ศ. 2562 ซึ่งนายสมมนัสฯ ได้รายงานให้ทราบว่า 
อยู่ระหว่างดําเนินการในส่วนของภาคผนวก คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า 
 3.3 การดําเนินการด้านการควบคุมภายใน ซึ่งนายสมมนัสฯ ได้รายงานให้ทราบว่า ยังไม่ได้ศึกษาและ
เรียนรู้เพ่ิมเติม  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และพน.บอ. มอบหมายให้นายสมมนัสฯ ศึกษาวิธีการควบคุมภายใน
ระดับฝ่าย โดยกระบวนการในการทํางานที่เกิดปัญหาซ้ําๆ สามารถท่ีจะใช้ในส่วนของการควบคุมภายในเข้าช่วยใน
การบริหารจัดการยังไง  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพ่ือทราบ 

 2.1 แนะนําตัวลูกจ้างช่ัวคราวใหม่ (นางสาวปนัดดา  ศุภมณี) 
      - ไม่ม ี- 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     (1) แผนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการ
ชลประทาน ประจําปี 2562  
  นายอุลิตฯ ได้รายงานความก้าวหน้า ดังน้ี 

 การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการ
ชลประทาน และฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาในปีที่ผ่านมา ได้แจ้งสรุปผลให้ทราบแล้ว พร้อมทั้งให้ สชป.ส่งรายช่ือผู้ที่
ได้เข้ารับเกียรติบัตร ซึ่งกําหนดเวลาส่งไว้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมี 3 โครงการที่ส่งแล้ว คือ           
คบ.กําแพงแสน คบ.มโนรมย์ และคป.กระบ่ี ยังเหลืออีก 5 โครงการที่ไม่ได้ส่ง 

 ได้ทําบันทึกฯ แจ้งโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการชลประทานที่ได้เป็นอันดับที่ 1  
และ 2 ให้ส่งเล่มเอกสารที่แก้ไขพร้อมทั้ง.Digital.file.และไฟล์นําเสนอ ปัจจุบันยังขาดของโครงการชลประทาน
บุรีรัมย์  

 เตรียมการด้านพัสดุในการจัดทําเกียรติบัตร ซอง และโล่รางวัล ในปีน้ีได้โอนเงินงบประมาณ
ค่าจัดทําเอกสารเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน
และฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษา และเกียรติบัตรให้กับส่วนการพิมพ์แล้ว 
 - ได้ทําบันทึกฯ แจ้งกองการเงินและบัญชี ทราบถึงเรื่องความดีความชอบโค้วต้ากรมแล้ว 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 (2) แผนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการ
ชลประทาน ประจําปี 2563 
  นายอุลิตฯ ได้รายงานความก้าวหน้า ดังน้ี  

 การจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานฯ 
ระดับภาค และระดับ สชป. ได้จัดทําแล้วเสร็จต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561  

 การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการนํ้าและ
พัฒนาองค์กรผู้ใช้นํ้า รายเดือนและรายไตรมาส ได้ส่งให้ กสช. แล้ว 

 เน่ืองจาก กสช. ไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลฯ ดังน้ันการ
ปรับปรุงเอกสารเกณฑ์การประเมินฯ โครงการฯ และฝ่ายส่งนํ้าฯ จึงได้เสนอให้ รธบ. ให้ความเห็นชอบ และได้
จัดพิมพ์แล้วจํานวน 540 เล่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์น้ี 

 การดําเนินการโครงการสัมมนา/อบรมในปีน้ี กําหนดไว้ 3 หลักสูตร ดังน้ี 
 1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทําเอกสารการประเมินฝ่ายส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา กําหนดไว้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ในปีน้ีสถาบันพัฒนาการชลประทานเป็นหน่วยงาน
ขึ้นตรง อธช. ซึ่งอยู่ระหว่างการต้ังหน่วยเบิกจ่ายจึงต้องเลื่อนกําหนดการออกไป 
 2) โครงการกระบวนการเรียนรู้และทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะหัวหน้าฝ่ายส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา ตามแผนกําหนดไว้กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าคงเลื่อนกําหนดการออกไปเช่นเดียวกัน  
 3).โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาระดับ
สํานักงานชลประทาน กําหนดไว้วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2562  
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และ พน.บอ. มอบหมายให้ 

 ธุรการ เตรียมความพร้อมในการส่งเอกสารเกณฑ์ฯ ให้ สชป.1-17 ต่อไป 
 นายอุลิตฯ ประสานกับสถาบันพัฒนาการชลประทานเพื่อกําหนดช่วงเวลาดําเนินการ และ

ประสานวิทยากรไว้ล่วงหน้า  

 (3) แผนงานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลเอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษา ประจําปี 2563 
  นายไกรภูมิฯ ได้รายงานให้ทราบถึงข้อที่ผิดพลาดในปีที่ผ่านมา ดังน้ี  
 - เอกสารการประเมินฝ่ายฯ มีการตกหล่นของข้อมูลในบางโครงการฯ  
 - เอกสารที่ส่งให้ สบค. ไม่สมบูรณ์ โดยขาดเอกสารแสดงรายช่ือ สบ.  
 - ไม่ได้ทําการเก็บสําเนาเอกสารที่ส่งให้ สบค. 
และขอเสนอให้นายสมมนัสฯ เป็นผู้ทําระบบจัดเก็บฐานข้อมูลฯ ประจําปี 2563 

    มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้เพ่ิมช่ือนายสมมนัสฯ ใน
แผนการปฏิบัติราชการของฝ่ายฯ ต่อไป 

 (4) แผนงานการกํากับการจ้างจัดทําสื่อวิดีทัศน์และโปสเตอร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษา ประจําปี 2562 
 .นายอุลิตฯ ได้รายงานให้ทราบว่า ตามกรอบเวลาเดิม สามารถท่ีจะส่ง TOR ให้กับงานพัสดุได้
ภายในสัปดาห์น้ี 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 (5) แผนงานโครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษา พ.ศ. 2563 
 .นายอุลิตฯ ได้รายงานให้ทราบว่า ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียงการรายงานออนไลน์
ทุกวันอังคาร 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 (6) ยกร่างเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการ
ชลประทาน และฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษา พ.ศ. 2564  
  นายอุลิตฯ ได้รายงานความก้าวหน้า ดังน้ี 

 แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  

 ได้ทําการยกร่างเสนอประธานฯ (ผอ.ทส.) พิจารณาในเบ้ืองต้นแล้ว ซึ่งประธานฯจะหารือกับ
ท่าน รธบ. ก่อนจึงจะกําหนดการประชุมคร้ังแรก 
   มติที่ประชุม .ที่ประชุมรับทราบ และ พน.บอ. มอบหมายให้นายอุลิตฯ ร่างกิจกรรมคร่าว ๆ 
เพ่ิมเติมในแผนการปฏิบัติราชการของฝ่ายฯ ต่อไป 

 3.2 การจัดทําบันทึกข้อตกลงการมอบหมายงานตามดัชนีตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 พน.บอ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในปีที่ผ่านมา ฝบท.บอ. ได้มีการแจ้งทําบันทึกข้อตกลงตามดัชนี
ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปีน้ีให้ยึดตามแบบฟอร์มของปีที่ผ่านมาและให้ทําการเลือกและลอง
กําหนดตัวช้ีวัดโดยยึดตามตัวช้ีวัดในของปี พ.ศ.2561 ทั้งน้ี ขอให้นายไกรภูมิฯ ประสานกับ บส.บอ. ว่าตัวช้ีวัดใน
ปี พ.ศ.2562 ของ สบอ. มีเหมือนเดิมหรือแตกต่างจากเดิมหรือไม่ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ทราบเพ่ือ
ดําเนินการร่างบันทึกข้อตกลงรายบุคคลส่งให้ พน.บอ. ต่อไป 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

1..แผนการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังสามารถปรับแก้และเพ่ิมเติมแผนงานได้
โดยให้นายไกรภูมิฯ จัดทําเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทําแผนงบประมาณ และนายชาญพิชญ์ฯ เก่ียวกับการตรวจสอบ
พัสดุครุภัณฑ์ การจําหน่ายครุภัณฑ์ และการจัดทําฐานข้อมูลครุภัณฑ์   

 2..นางกานต์รวีฯ ได้นําเสนอเกี่ยวกับการเก็บเงินสวัสดิการของฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งจะ
เรียกเก็บทุกเดือนเพ่ือนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ เช่น นํ้าด่ืม กาแฟ ค่าจ้างแม่บ้าน งานเลี้ยงปีใหม่ การแสดง
ความยินดี การแสดงความเสียใจ เป็นต้น โดยมีการกําหนดอัตราในการเก็บเงินสวัสดิการ ดังน้ี 

 - ข้าราชการ ระดับชํานาญการข้ึนไป    70 บาท/เดือน  
  ระดับชํานาญงาน                60 บาท/เดือน  
 ระดับปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ 50 บาท/เดือน      
 - พนักงานราชการ                                   40 บาท/เดือน 
                - ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างช่ัวคราว 30 บาท/เดือน  

 มติที่ประชุม .ที่ประชุมรับทราบ และ พน.บอ. มอบหมายให้นางกานต์รวีฯ ดําเนินการเก็บเงินสวัสดิการฯ
ต่อไป และจัดทําบัญชีสรุปรายเดือนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย 




	พน.บอ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
	2.1 แนะนำตัวลูกจ้างชั่วคราวใหม่ (นางสาวปนัดดา  ศุภมณี)

